

CẦN ƯU TIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

giải pháp khắc phục hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn. Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư công; giải ngân vốn đã phân bổ, điều chỉnh vốn cho các dự án có khả năng giải ngân.

Góp ý thêm về các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả bố trí, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn, vốn dự phòng, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ cần đổi mới phương thức bố trí vốn ODA để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án; cụ thể hóa phương án nguồn kinh phí, chống dàn trải, nợ đọng, "xin - cho" trong bố trí vốn đầu tư công trung hạn; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai vì đây là vấn đề cấp bách, mang tính toàn cầu, ảnh hưởng lớn tới đời sống dân sinh và sự phát triển bền vững của đất nước; rà soát tổng thể để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm gây thất thoát, lãng phí đầu tư công.

Phát biểu giải trình trước sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội; khẳng định có giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án có tính trọng điểm, liên vùng. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng cho biết thêm về tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông; dự án sân bay Long Thành. Bộ trưởng khẳng định các dự án được thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến thời điểm này Bộ đã phê duyệt 5/11 dự án, đến đầu tháng 11 sẽ phê duyệt thêm 5 dự án, phần đầu hết năm sẽ phê duyệt toàn bộ 11 dự án. Đến tháng 9/2019 sẽ hoàn thành thiết kế thi công và triển khai thực hiện trong năm 2020. Về sân bay Long Thành, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ sẽ phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng để địa phương triển khai thực hiện. Đối với đánh giá tác động môi trường, Bộ cũng sẽ tiến hành đấu thầu quốc tế, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 10/2019 để báo cáo Quốc hội. Về triển khai các dự án giao thông liên kết vùng, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ cũng đang triển khai lập đề án kết nối cảng Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải để hình thành các tuyến đường kết nối nhằm phát huy hiệu quả các cảng này trong phát triển kinh tế - xã hội vùng.

(theo quocchoi.vn)

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Thía, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Vũ Mạnh Thía sẽ tiếp tục phát huy năng lực, vận dụng kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Xương đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ đồng chí Thía trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Vũ Mạnh Thía hứa trên cương vị công tác mới sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Xương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

HUYỆN ỦY KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

bao gồm báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề mà người dân quan tâm. Nghe nhân dân góp ý kiến về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo các đơn vị liên quan trả lời các kiến nghị của nhân dân.

Theo kế hoạch thời gian các cuộc tiếp xúc được tổ chức trong 1/2 ngày vào quý II và quý IV hàng năm. Sau cuộc tiếp xúc đối thoại trong 15 ngày cơ quan có thẩm quyền được phân công phải trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cho địa phương, đơn vị và người kiến nghị; ban hành thông báo kết luận về kết quả tiếp xúc đối thoại tới các tổ chức có liên quan để biết và giám sát.

THƯỢNG HIỂN

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu chương trình "Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng, an toàn trong chăn nuôi nông hộ" tại xã Thượng Hiến (Kiến Xương).

Chương trình do Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tài trợ cho 5 hộ dân. Mỗi hộ chăn nuôi được lựa chọn tham gia dự án đã được nhận 550 con gà giống. Tham gia dự án, các hộ chăn nuôi được cung cấp miễn phí về con giống, hỗ trợ 30% thức ăn và chi phí vắc-xin. Sau hơn 3 tháng triển khai, tỷ lệ gà bị hao hụt chết do dịch bệnh dưới 3%. Trung bình gà đạt thể trọng từ 2 - 2,5kg/con. Với giá thành bán ra thị trường từ 60.000 - 66.000 đồng/kg, đem lại giá trị khoảng 60 triệu đồng cho mỗi hộ nuôi. Trừ chi phí các hộ thu lãi từ 40 - 45 triệu đồng/3 tháng. Thông qua dự án đã giúp tăng đáng kể thu nhập cho người chăn nuôi, giúp các hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Được biết, dự án nhằm cung cấp tư liệu sản xuất cho người nông dân, từ đó nhân rộng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn sinh học.

ĐỒNG VŨ
(Đài TTTT Kiến Xương)



Sau 3 tháng triển khai dự án đem lại thu nhập cho các hộ chăn nuôi từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.



Hướng tới nền nông nghiệp thông minh

(nhandan.com.vn) *Nền sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn nhỏ, lẻ, chuỗi liên kết giá trị thấp. Để phát triển nhanh, bền vững, không còn cách nào khác là hướng tới nông nghiệp thông minh với việc ứng dụng thành quả của khoa học và công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.*

Theo các chuyên gia nông nghiệp, tại một số nơi việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã được nhiều doanh nghiệp triển khai với quy mô lớn như: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Hòa Phát, Vingroup, TH True Milk... Hiện, cả nước có 35 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năm vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thâm canh lúa, hoa, lúa. Tại Hà Nội hiện có 123 mô hình ứng dụng công nghệ cao: nhà máy sản xuất nấm kim châm công nghệ Nhật Bản của Công ty Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao (tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức); mô hình trồng rau thủy canh của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đa Tốn (huyện Gia Lâm); mô hình sản xuất giống và hoa lan hồ điệp của Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng)... Ở tỉnh Lâm Đồng, có 17 doanh nghiệp, trang trại trồng nấm, nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tạo ra chuỗi giá trị sản xuất khép kín, Tập đoàn Hùng Nhơn đã xuất khẩu được thịt gà sang thị trường Nhật Bản...



Ảnh minh họa

hiệu quả như mong muốn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ đánh giá, việc có các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư công nghệ tiên tiến vào sản xuất đạt năng suất và doanh thu cao đã khẳng định hướng đi đúng của địa phương trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Tuy nhiên, mô hình phát triển nông nghiệp thông minh ở Việt Nam hiện còn ít, số lượng doanh nghiệp tham gia chưa nhiều; đầu tư vào nông nghiệp còn ít, chiếm khoảng 1% trên

tổng số các doanh nghiệp; mức chi phí tốn kém. Ông Nguyễn Đức Máy, người đồng sáng lập Công ty TNHH Demeter (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, mô hình tăng trưởng nông nghiệp nước ta hiện nay mới chỉ tạo ra khối lượng nhiều mà giá trị thấp; hiệu quả sử dụng đất đai và tài nguyên chưa cao. Nếu nông nghiệp Việt Nam không thay đổi về khoa học và công nghệ sẽ đối mặt với nhiều thách thức và tác động tiêu cực như: cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, suy giảm sản lượng kinh doanh...

sản phẩm khó cạnh tranh với các nước. Mặt khác, chúng ta đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lao động có trình độ và kỹ năng chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho nông nghiệp 4.0. Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng còn vướng mắc, chưa phù hợp thực tế trong các lĩnh vực tín dụng, chuyển giao công nghệ...

Đồng quan điểm này, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ nông nghiệp An Việt (Thành phố Hà Nội) Đào Ngọc

Nam chỉ rõ: Việt Nam có nhiều mặt hàng nông sản có thể sản xuất và cung ứng với khối lượng lớn cho thị trường trong nước và ngoài nước. Nhưng do diện tích trồng trọt manh mún, trình độ canh tác của người nông dân không đồng đều, dẫn đến chất lượng nông sản thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm chỗ làm được, chỗ không...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện ngay một số giải pháp: Tiếp tục ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa. Thúc đẩy tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, doanh nghiệp là hạt nhân liên kết, tổ chức sản xuất với hộ nông dân, trang trại, HTX để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản trị chuỗi trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với hình thức thương hiệu, phát triển thị trường và bền vững với môi trường. Cải cách, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, nâng lực cạnh tranh cao để doanh nghiệp, nhà sản xuất trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến theo hướng xây dựng nền nông nghiệp thông minh, bền vững.

Theo Viện trưởng Nghiên cứu Đông Bắc Á (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) Phạm Hồng Thái, cần chú trọng công nghệ internet, yếu tố có thay đổi cục diện của nông nghiệp Việt Nam. Với internet, người dân trong nước có thể cập nhật kho tàng tri thức, công nghệ có sẵn. Đây chính là cầu nối trong thế giới phẳng, giúp người dân tiếp cận tri thức nông nghiệp của thế giới với chi phí thấp nhất. Khi ứng dụng công nghệ thông tin được đưa vào sử dụng phổ biến, thì các nông, trang trại có thể dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận khách hàng trực tiếp và xây dựng hệ thống bán hàng riêng, chứ không lệ thuộc vào các đơn vị phân phối trung gian...

Đồng tình với quan điểm nêu trên, PGS, TS Nguyễn Văn Thoan (Trường Đại học Ngoại thương) cho rằng, cần tăng cường hơn nữa sự liên kết của "4 nhà", gồm nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học và nhà nông để xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.

**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG
Trao nhà mái ấm công đoàn
cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn**

Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng vừa tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây nhà ở là cô giáo Phạm Thị Mai, Trưởng Mầm non Đông La và cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh, Trường Tiểu học Bạch Đằng. Cô giáo Phạm Thị Mai sức khỏe yếu, nuôi con một mình nên gặp nhiều khó khăn. Còn cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh, chồng bị tai nạn giao thông, mất khả năng lao động. Được

tổ chức công đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà đã giúp 2 cô giáo có căn nhà kiên cố để ở, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ khi triển khai chương trình "Mái ấm công đoàn" đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng đã hỗ trợ xây dựng được 14 căn nhà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Riêng năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà với trị giá 120 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Đông Hưng khánh thành nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Hồng Hạnh.

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2018

HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2018

NORTHERN DELTA INTERNATIONAL AGRICULTURE FAIR 2018

THỜI GIAN Từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018

ĐỊA ĐIỂM Công viên Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

QUY MÔ
Trên 300 gian hàng tiêu chuẩn

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ
Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ được hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng từ nguồn Xúc tiến Thương mại Quốc gia

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Các doanh nghiệp, các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng/doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài.

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

- + Các sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn;
- + Hàng thủ công mỹ nghệ
- + Hàng nông sản thực phẩm chế biến;
- + Đồ gia dụng;
- + Thiết bị điện, điện tử và công nghệ thông tin;
- + Thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức;
- + Các mặt hàng sinh vật cảnh...
- + Trang trí nội thất;

CƠ QUAN CHỈ ĐẠO / Director
Bộ Công Thương / Ministry of Industry & Trade

CƠ QUAN TỔ CHỨC / Organizers
Cục Xúc tiến Thương mại / Trade Promotion Agency
UBND tỉnh Thái Bình / Thai Binh People Committee
Sở Công Thương Thái Bình / Thai Binh Industry & Trade Department

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN / Implementing agency
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình
Thái Bình Trade Promotion Center

Liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình - 144 Lê Lợi, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Tel: 0227 383 1028 - Fax: 0227 364 2806